
  

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 

สมัยสามัญ   สมัยที่  4  คร้ังที่  1/2566 

เมื่อวันท่ี  22  ธันวาคม  2566  เวลา   09.00  น. 

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 

************************ 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

  

ผู้ไม่เข้าประชุม 

 นายกุศล  สุโพธิ์  ส.อบต.หมู่ที่  4  ลากิจ  

รายชือ่ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสิทธิพล    ชัยโย ประธานสภา อบต. สิทธิพล     ชัยโย  

2 นายทองแดง   คำมะบาล สมาชิก อบต. ม. 6 ทองแดง     คำมะบาล  

3 นายสัมฤทธิ์  นามพายัพ สมาชิก อบต. ม. 8 สัมฤทธิ์ นามพายัพ  

4 นายสมพูล     จันทะวะฤทธิ์ สมาชิก อบต. ม. 5 สมพูล       จันทะวะฤทธิ์  

5 นางสาวสุทธิกานต์  เปรมทอง สมาชิก อบต. ม. 3 สุทธิกานต์ เปรมทอง  

6 นายศิรพิล       หินนอก สมาชิกอบต ม. ๒ ศริิพล      หินนอก  

7 นายปัญญา     ตน้แปะ สมาชิก อบต. ม. 7 ปัญญา       ตน้แปะ  

8 นางสาวสุภนิดา   ซื่อสัตย์ เลขานุการสภา อบต. สุภนดิา     ซื่อสัตย์  

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 

1 นายไพโรจน์      ภูศรี นายก  อบต. ไพโรจน์        ภูศรี  

2 นายบุญกว้าง    กุลสุวรรณ์ รองนายก อบต. บุญกว้าง   กุลสุวรรณ์  

3 นายณรงค์        สีสุจารย์ รองนายก อบต. ณรงค์     สีสุจารย์  

4 นางอรุณี    วรุณชัยพร หัวหนา้สำนักปลัด อรุณี    วรุณชัยพร  

5 นางสาวยุภาพร   แสงดารา ผอ. กองการศกึษา ยุภาพร   แสงดารา  

6 นางสาวพัชรี    สมีาพล นักวเิคราะห์นโยบายและแผน พัชร ี   สีมาพล  

7 นายณรงค์ฤทธิ์  โกพล ผูอ้ำนวยการกองคลัง ณรงค์ฤทธิ์  โกพล  

8 นางนาวา      เย็นเสนาะ ผอ.กองคลัง นาวา เย็นเสนาะ  

9 นางปะจนิดา  อุ้ยกระโทก รองปลัด อบต. ปะจนิดา  อุ้ยกระโทก  

10 นางพรพณา    งวงช้าง นักทรัพยากรบุคคล พรพณา    งวงช้าง  

11 นายพิชัย          ภูศรี เลขานายก พิชัย   ภูศรี  
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เริ่มประชุมเวลา   09.00  น.  

  เมื ่อได้เวลาประชุม  เลขานุการสภาฯ   ได้ตรวจนับองค์ประชุมและเห็นว่าสมาชิกสภาฯ        

มาครบองค์ประชุมแล้วจึงได้เชิญนายสิทธิพล    ชัยโย ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระ

ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1     เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ  

ประธานสภาฯ วันนี้ นายกุศล  สุโพธิ์  ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต. ขอลากิจ เนื่องจากมี

ภารกิจด่วนที่ต่างจังหวัดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยวสิามัญ  สมัยที่  2   คร้ังที่  

1/2566 เมื่อวันท่ี   21  กันยายน  2566 

ประธานสภาฯ กล่าวว่า  ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2 ครั้ งที่  1/2566                

เมื่อวันที่  21  กันยายน  2566  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด  มีข้อสงสัยหรือ

จะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่  ถ้าหากมีก็ขอเชิญเสนอแจ้ง

ต่อที่ประชุมได้  และถ้าหากไม่มีท่านใดเสนอแก้ไข  กระผมก็ขอมติที่ประชุม

เพื่อให้ความเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งดังกล่าวนี้ด้วยการ

ยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม  ให้ความเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 3.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ.2566 

– 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 

ประธานสภาฯ ขอเชญิท่าน นายก อบต.หัวทุ่ง เสนอชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายไพโรจน์  ภูศร ี มอบหมายใหน้ักวิเคราะห์นโยบายและแผน เสนอชี้แจงรายละเอียดใหท้ี่ประชุม 

(นายก  อบต.หัวทุ่ง) ได้รับทราบ 

นางสาวพัชร ี สีมาพล ได้เสนอรายละเอียดชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบตามรายละเอียดเอกสารที่แจก 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ให้ทุกท่านแลว้ สรุปได้ ดังนี้ 

    ร่างแผนฯ ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้  

    ส่วนที่ 1 เหตุผลความจำเป็น         

ส่วนที่  2 วิสัยทัศน์  พันธกิจ         

ส่วนที่  3  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัว

ทุ่ง (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 

ส่วนที่ 4  รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัว

ทุ่ง  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  6) พ.ศ. 

2566       
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โครงการทั้งหมดที่ได้ทำการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ในครั้งนี้   

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม  ที่ได้จากการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนและ

ทางหมู่บ้านได้เสนอปัญหามายังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งเพื่อพิจารณา  

ประธานสภาฯ กล่าวว่า  สมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็ได้รับทราบรายละเอียดแล้วนะครับ  มีท่านใด

สงสัยหรือจะสอบถามอภิปรายเพิ่มเติมในรายละเอียดส่วนใดหรือไม่  ถ้ามีก็ขอ

เชญิเสนอต่อที่ประชุมได้เลยนะครับ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอความคดิเห็นเพิ่มเตมิ 

ประธานสภาฯ  - เมื่อไม่มีท่านใดเสนออภิปรายเพิ่มเติม กระผมก็ขอมติที่ประชุมเพื่อให้ความ

เห็นชอบในร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ. 2566 - 

2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 ด้วยการยกมือด้วย

ครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

หมวด ค่าครุภัณฑ์  (สำนักปลัด) 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด 

นางอรุณ ี วรุณชัยพร ได้เสนอชีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณารายละเอียด 

หัวหน้าสำนักปลัด ตามเอกสารที่แจกให ้สรุปได้ดังนี้ 

ด้วยสำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติราชการทดแทน

เครื่องเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ  ซึ่งครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อนั้นไม่ได้

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้  จึงขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่           

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

จำนวน  2  รายการ  ดังนี้  

ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   

รายการ  จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล* จำนวน  1  

เคร่ือง  ราคา  24,000.- บาท   

(คุณลักษณะพื้นฐาน  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมนีาคม 2566) 

 คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 

แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่       

ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง      (Turbo Boostหรือ Max Boost) 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  ไม่นอยกวา 4 GHz  จำนวน  1 หน่วย 
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- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่นอยกวา 8 MB 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม่นอยกวา 8 

GB 

- มีหน่วยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม่นอยกวา 1 TB 

หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่นอยกวา 250 GB จำนวน  1 

หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี

ขนาดไมนอยกวา 12 นิว้ 

- มีกลองความละเอียดไมนอยกวา 1,280 x 720 pixel หรอื 720p 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกวา ไม่นอยกวา 3 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรอื VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวาแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth  

ขอโอนลดจากเงนิเหลือจ่าย   

แผนงาน : สาธารณสุข   

งาน :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

งบบุคลากร  รายการ  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  

24,000 บาท  

รายการ  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ  (18 หนา/นาที) 

จำนวน  3 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 3,300 บาท   เป็นเงนิ  9,900.- บาท 

(คุณลักษณะพื้นฐาน  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมนีาคม 2566) 

คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้  

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 

(ppm) 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ช

อง 

- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 150 แผน 
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สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเอง

ได้ 

ขอโอนลดจากเงนิเหลือจ่าย   

แผนงาน : สาธารณสุข   

งาน :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

งบบุคลากร  รายการ  เงินเดอืนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน   

จำนวน  9,900 บาท  

ประธานสภาฯ กล่าวเสนอว่า มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ        

ถ้าหากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมเพื่อให้

ความเห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่หัวหน้าสำนักปลัดเสนอต่อที่ประชุมนี้

ด้วยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและอนุมัตอิย่างเป็นเอกฉันท์  

3.3  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 หมวด  ค่าครุภัณฑ ์ (สำนักปลัด) 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด 

นางอรุณ ี วรุณชัยพร ได้เสนอชีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณารายละเอียด 

หัวหน้าสำนักปลัด ตามเอกสารที่แจกให้  สรุปได้ดังนี ้

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ ง มีความประสงค์ขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายการ จัดซื้อช้ันวางอเนกประสงค์ 4 ช้ัน 

จำนวน  1 หลัง  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน 

หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน  1  รายการ  ดังนี ้ 

ข้อความเดิม 

 1. จัดซื้อช้ันวางอเนกประสงค์ 4 ช้ัน  ราคาหลังละ 5,000 บาท 

เพื่อจัดซื้อช้ันวางอเนกประสงค์ 4 ช้ัน  จำนวน 1 หลัง  

คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้  

ช้ันวางอเนกประสงค์ทำจากไม้ 

ขนาด 90 x 45 x 183  ซม. 

(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มี 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

 ข้อความใหม่  

 1. จัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น  ราคาหลังละ 5,000 บาท 

 เพื่อจัดซื้อช้ันวางอเนกประสงค์ 4 ช้ัน  จำนวน 1 หลัง  

ราคาหลังละ 5,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้  
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    ช้ันวางอเนกประสงค์ 4 ช้ัน โล่ง 3 ฟุต 

    ขนาด 91.7 x 45.7 x 183 ซม. 

    มีแผ่นช้ันวางของได้ 4 ช่อง 

(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มตีามบัญชี 

ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

ประธานสภาฯ กล่าวเสนอว่า มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ        

ถ้าหากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมเพื่อให้

ความเห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่หัวหน้าสำนักปลัดเสนอต่อที่ประชุมนี้

ด้วยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและอนุมัตอิย่างเป็นเอกฉันท์  

3.4  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 หมวด  ค่าครุภัณฑ ์ (กองคลัง) 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง 

นางนาวา เย็นเสนาะ ได้เสนอชีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณารายละเอียด 

ผู้อำนวยการกองคลัง ตามเอกสารที่แจกให ้ สรุปได้ดังนี้ 

กองคลั ง  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ ง มีความประสงค์ขอแก้ ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายการ จัดซื้อช้ันวางอเนกประสงค์  4 ช้ัน 

จำนวน  1 หลัง  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 

หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน  1  รายการ  ดังนี ้ 

ข้อความเดิม 

 1. จัดซื้อช้ันวางอเนกประสงค์ 4 ช้ัน  ราคาหลังละ 5,000 บาท 

เพื่อจัดซื้อช้ันวางอเนกประสงค์ 4 ช้ัน  จำนวน 1 หลัง  

คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้  

ช้ันวางอเนกประสงค์ทำจากไม้ 

ขนาด 90 x 45 x 183  ซม. 

(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มี 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

 ข้อความใหม่  

 1. จัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น  ราคาหลังละ 5,000 บาท 

 เพื่อจัดซื้อช้ันวางอเนกประสงค์ 4 ช้ัน  จำนวน 1 หลัง  

ราคาหลังละ 5,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้  

    ช้ันวางอเนกประสงค์ 4 ช้ัน โล่ง 3 ฟุต 
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    ขนาด 91.7 x 45.7 x 183 ซม. 

    มีแผ่นช้ันวางของได้ 4 ช่อง 

(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มตีามบัญชี 

ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

ประธานสภาฯ กล่าวเสนอว่า มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ        

ถ้าหากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมเพื่อให้

ความเห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่ผู้อำนวยการกองคลังเสนอต่อที่ประชุมนี้

ด้วยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและอนุมัตอิย่างเป็นเอกฉันท์  

3.5 เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง  ประจำปีงบประมาณ 2566        

ประธานสภาฯ ขอเชญิท่าน นายก อบต.หัวทุ่ง เสนอชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายไพโรจน์  ภูศร ี มอบหมายให้นักวิเคราะหน์โยบายและแผนเสนอชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม 

(นายก  อบต.หัวทุ่ง) ได้รับทราบ 

นางสาวพัชร ี สีมาพล ได้เสนอรายละเอียดชีแ้จงให้ที่ประชุมได้รับทราบตามรายละเอียดเอกสารที่แจก 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ให้  สรุปได้ ดังน้ี 

1. ผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมทุกยุทธศาสตร์   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งได้อนุมัติงบประมาณโครงการทั้งหมด  

จำนวน  84  โครงการ  โดยดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน  50  โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 59.52 ของโครงการทั้งหมด  โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(ดำเนนิการยังไม่แลว้เสร็จ) จำนวน  25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.76  ของ

โครงการทั้งหมด และมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  9  โครงการ  คิด

เป็นรอ้ยละ 10.71 ของโครงการทั้งหมด 

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีผลการดำเนินงานโครงการแบ่งเป็นราย

ยุทธศาสตร์ ดังนี้  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจ

เพื่อการแข่งขัน เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการดำเนินการมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  

100 รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่   2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  

คิดเป็นร้อยละ 96.08  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

คิดเป็นร้อยละ 88.89  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคมและการศกึษาให้

มีคุณภาพ  ร้อยละ 75.00 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การจัดทำทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  คิดเป็นร้อยละ 71.43  และลำดับสุดท้าย 

3. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งได้อนุมัตงิบประมาณโครงการ/กิจกรรม จาก

ข้อบั ญ ญั ติ งบ ป ระม าณ แล ะการขอ ใช้จ่ าย เงินส ะสม  เป็ น เงิน ทั้ งสิ้ น  

15,270,480.00  บาท   และได้ดำเนิ นการเบิกจ่ าย เงิน แล้ วทั้ งหมด 
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4,605,901.00  บาท งบประมาณคงเหลือ  10,664,579.00 บาท  การ

เบิกจ่ายเงินค่อนข้างน้อย เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งได้

อนุมัติงบประมาณจากการขอใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2566 

จำนวน  25 โครงการ  เป็นเงิน 9,741,500.00 บาท ซึ่งโครงการส่วนใหญ่

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

4. ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  

คิดเป็นร้อยละ 73.68  โดยในปีงบประมาณ  2566  มีโครงการที่ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)จำนวน  114  โครงการ  และนำมา

สู่การปฏิบัติ / จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรวมถึงการขอใช้จ่ายเงินสะสม  

จำนวน  84  โครงการ  

     ปัญหา  อุปสรรคในการดำเนินงาน 

 สำหรับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ งใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เมื่อแบ่งปัญหาออกเป็น  2 ส่วน คือ ปัญหาที่เกิด

จากการบริหารงานภายใน พบว่าการบริหารงานภายในไม่มีปัญหาที่ เป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  แต่เมื่อพิจารณาถึงปัญหาภายนอกที่เป็นอุปสรรค

ในการปฏิบัติงาน  พบข้อจำกัดด้านการจัดสรรเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ ไม่สามารถควบคุมได้ 

กล่าวคือในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่มากนักไม่เพียงพอสำหรับการจัดกิจกรรม/

โครงการพัฒนา  ทำให้การจัดทำโครงการ /กิจกรรม จะเริ่มดำเนินการในช่วง

ไตรมาสที่  2 ของปีงบประมาณ นอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้

จัดสรรเงินเป็นงวดๆ จนถึงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ  ซึ่งเงินงวดในเดือน

กันยายนของทุกปีนั้นไม่สามารถจัดทำโครงการพัฒนาได้ทันเวลา  ทำให้สูญเสีย

โอกาสในการพัฒนาในปีงบประมาณนั้น   

 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ฯ 

1. ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ งเกิดจากข้อจำกัดด้านการจัดสรรเงิน

งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่

สามารถควบคุมได้นั้น  แต่องค์การบริหารส่วนตำบล     หัวทุ่งก็สามารถบริหาร

จัดการโครงการได้ค่อนข้างด ี 

2. ถึงแม้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งไม่สามารถจัดโครงการได้ครบถ้วนทุก

โครงการตามที่ได้ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้  แต่การบริหารงานก็ถือ

ว่า ค่อนข้างด ี มปีระสิทธิภาพ  
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3. ผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยพิจารณาใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำงบประมาณรวมถึงการ

ขอใช้จ่ายเงินสะสม  ซึ่งเป็นการยึดหลักระเบียบกฎหมายที่กำหนดเป็นแนวทาง

ปฏิบัติ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 3.6   เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ.  2566 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เสนอรายละเอียดชี้แจงต่อที่

ประชุม 

นายไพโรจน์ ภูศร ี มอบหมายใหผู้อ้ำนวยการกองคลังเสนอชี้แจงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้รบั 

(นายก อบต.หัวทุ่ง) ทราบ 

นางนาวา  เย็นเสนาะ ตามเอกสารที่แจกใหทุ้กท่าน สรุปดังต่อไปนี้ 

(ผู้อำนวยการกองคลัง) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 อบต.หัวทุ่ง ตั้งงบประมาณการรายรับไว้ จำนวน  28,700,000 บาท  (-ยี่สิบ

แปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน-) 

 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีรายรับจริง จำนวน   29,948,555.52 

บาท (-ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบสอง

สตางค์-)  ทำให้มียอดรายรับจริงเกินกว่าประมาณ การรับไว้ จำนวน  

1,248,555.52 บาท  (-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบห้า

บาทหา้สิบสองสตางค์-) 

 ตั้งงบประมาณการรายจ่ายไว้ จำนวน  28,700,000 บาท 

 (-ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน-) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566           

มีรายจ่ายจริงจำนวน   26,021,691.85  บาท  ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้ง

จ่ายไว้จำนวน  3,926,863.67  บาท (-สามล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันแปด

ร้อยหกสิบสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์-)   

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4              เรื่อง  อื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ                     กล่าวว่า  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะแจ้งข้อราชการใดต่อที่ประชุมก็ขอเชิญ

เสนอแจง้ต่อที่ประชุมได้ครับ 

นางสาวสุภนิดา ซื่อสัตย์ ได้เสนอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า  กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบที่เกี่ยว 

(เลขานุการสภา อบต.) กับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใหม่จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
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1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2566 ซึ่งได้ยกเลิกระเบียบเดิมทั้งมหาดและระเบียบใหม่ ดังนี้  มีผลบังคับ

ใช้ตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจกิายน 2566 เป็นต้นไป 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหาร

ส่วนตำบล พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 

23 พฤศจิกายน 2566 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 มกราคม 2567 

และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการขอแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนใน

ข้อ  4  บทนิยามคำว่า “เงินสะสม”  หมายความว่า เงินที่เหลือจ่ายจากเงิน

รายรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้ภายในวันสิ้นปีงบประมาณ 

โดยรวมเงินสะสมคงเหลือจากปีก่อนๆ ด้วย ให้แก้ เป็น “เงินสะสม”  

หมายความว่า  เงินที่เหลือจ่ายจากเงนิรายรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้รับไว้ภายในวันสิ้นปีงบประมาณ  ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อ

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 

นางสาวยุภาพร  แสงดารา ได้เสนอชีแ้จงกำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 

(ผู้อำนวยการกองการศกึษาฯ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่  23 -24 ธันวาคม 2566  ณ 

สนามโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล บ้านหัวคู  หมู่ที่ 2 

นายบุญกว้าง  กุลสุวรรณ์ ได้เสนอชีแ้จงเกี่ยวกับการจัดตัง้จุดตรวจและจุดให้บริการอำนวยความปลอดภัย 

(รองนายก อบต.) ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 

วันที่ 1 มกราคม 2567 ณ บริเวณถนนสามแยกบ้านฮ่องหอย – ชัยประเสริฐ 

หนองทุ่ม  ขอฝากสมาชิก อบต. ทุกท่าน ช่วยประสานแจ้งสมาชิกศูนย์ อปพร. 

ให้ได้ทรับทราบในวันที่จะเข้ามาปฏิบัติงานตามคำสั่งให้ชัดเจนดว้ยครับ 

ประธานสภาฯ   กล่าวว่า  มีท่านใดจะเสนอแจ้งเรื่องต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  ถ้าหากไม่มีท่านใด

    เสนอ  กระผมก็ขอปิดการประชุมไว้เพียงแค่นีน้ะครับ 

  เลิกประชุม  เวลา  12.00  น. 

     (ลงชื่อ)      สุภนิดา  ซื่อสัตย์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

      (นางสาวสุภนิดา  ซื่อสัตย์) 

               เลขานุการสภา อบต.หัวทุ่ง 

      

      (ลงช่ือ)      กุศล   สุโพธิ์         

            (นายกุศล     สุโพธิ์) 

                ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม        
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  (ลงช่ือ)     สมพูล   จันทะวะฤทธิ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                          (นายสมพูล   จันทะวะฤทธิ์)  

                                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

                                  (ลงช่ือ)       ทองแดง   คำมะบาล 

                                                            (นายทองแดง   คำมะบาล) 

          เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

   

  

 

  

   

 

   

 

 


